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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  

(กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล)  
คร้ังที่ 6/2567 (คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) 

 วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมพระบารมีปกเกล้า สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

-------------------------------------------------- 

ผูม้าประชุม          
   ๑. นายสุรพงษ์ เป้ากลาง แทนประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพื้นท่ีภาคกลาง  ท่ีปรึกษา 

2. นายทวีศักดิ์ สุทิน แทนประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง  ท่ีปรึกษา 
   3. นางสาวอโรชา นันทมนตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม      ประธานกรรมการ 

รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
    หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล    
   4. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพญ็ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร ี รองประธานกรรมการ 
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 5. นายองครักษ์ ทองนิรมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองประธานกรรมการ 
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
   6. นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  รองประธานกรรมการ 

  แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   
   7. นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด รองประธานกรรมการ 
   ภาคกลางปริมณฑล 
    8. นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด รองประธานกรรมการ 

  ภาคกลางปริมณฑล 
  9. นางสาวสุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล รองประธานกรรมการ 

   สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
10. นายพชระ  สินธุรักษ์ แทนพาณิชย์จังหวัดนครปฐม กรรมการ 
11. นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กรรมการ 
12. นายชาญวิทย์ ทะนันชัย แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี กรรมการ 

  13. นายสราวุธ พรทิพย์ แทนอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
 14. นางสาวศิริวรรณ นาคเขียว แทนพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
 15. นางสาวแสงจันทร์  แก้วประทุมรัสมี  ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
 16. นายศิเรศ พลอยประดับ แทนปลัดจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
 17. นายพงศักดิ์ แถมเดช คลังจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
 18. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
 19. นายรอด ฟูวงศ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดนนทบุรี กรรมการ 
 20. นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
 21. นายสุกิจ ศรีบัวทอง ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม กรรมการ 
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 22. นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กรรมการ 
 23. นายสิทธิพล ภู่สมบุญ ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
  24. นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
 25. นายวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กรรมการ 
  26. นายรอด  ฟูวงศ์เจริญ แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กรรมการ 
  27. นายสมควร จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
 28. นายวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  กรรมการ 
 29. นางสาวสุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดนครปฐม กรรมการ 

30. นายธนวัฒน ์ ศรีสุข  แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
31. พ.อ. สุรพงษ์ รัตนโกเศรษฐ แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
32. นางสาวผกาทิพย์ นวลจันทร์ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กรรมการ 

 33. นายศุภธร  ขุมพลกรัง แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กรรมการ 
  34. นายภูวนัย ไชยชนะ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
 35. นายวีรวัฒน ์ ทองคง แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
 36. นางสาวนนทญา  หงษ์รัตน ์ แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 37. นางจันทิมา ศรียาภัย แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 38. นายวีรชาติ  คงอภัย แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 39. นางสาวยลดา   รองหานาม เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 40. นายวชิราธร    จันทรวิเศษ   แทนเลขาธิการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 41. นายชาญศิลป์   ปานแก้ว      เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 42. นายอัครพล สุขตา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
   กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
 43. นายจีรสันติ  จิตภักดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
 44. นางสาวสาธิตา  จันทระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    
ผู้ไม่มาประชุม 
    1. ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ติดราชการ 

2. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดนนทบุรี ติดภารกิจ 
3. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ติดภารกิจ 
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม ติดราชการ 
5. อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม   ติดราชการ 
6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางผ่องพรรณ  เศรษฐประเสริฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
2. นางสาวณรัชช์อร โรจนมณีศิลป์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 3. นายดำรงฤทธิ์  เลิศอักษร   สำนักงานจังหวัดนนทบุร ี
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4. นางสาวชลิตา  สุวรรณลาภา  สำนักงานจังหวัดนนทบุร ี
5. นายเถลิงรัฐ  ทาวุฒิ   สำนักงานสมุทรปราการ 
6. นางวราภรณ์ หน่อสุวรรณ   สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ 
7. นางสาวพิมลฑา  คงจรัส   สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ 
8. นายประยุทธ   ดำรงสุทธิพงศ์   สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ 
9. นายอาชวิณ  ภัทรสถาพรกุล  หอการค้าจังหวัดนนทบุรี 

10. นายนที  สุขุตมตันติ  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 
11. นายสวัสดิวงศ์  พิชัยสวัสด์ิ   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
12. นายวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
13. นางสาวสมใจ  เอมปรากฏ  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

  14. นางสาวอรณิญา  เรืองสินทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
15. นายชัยทัต   ถนอมทรัพย์   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
16. นางสาวฐิติระวี  ชัยอารีราษฎร์  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
17. นางสาวลำอ้อ   แสงงาม  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
18. นายพลพลสกร   สุขนาดี  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
19. นางสาวศิรดา  ไทรชมภู  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
20. นางสาวสุภกฤตา   ซังแฟง   สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธาน ดิฉันนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และประธานในการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลในครั้งนี้ 
โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖7 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8) ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร 
ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
 โดยขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่าน โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ให้การต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของ
ปีงบประมาณ 2568 จึงขอให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้ที่ประชุม
รับทราบ เพื่อเป็นการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ 

ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ คือ “กลุ่มจังหวัด
อัจฉริยะท่ียั่งยืน” โดยประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
    1. พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมด้วยระบบ
ธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ  
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาพิบัติภัย 
    3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่ 
   4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
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สำหรับงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ทั้งสิ ้น 419,040,000 บาท และสำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 ทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้เสนอ
แผนงานโครงการกับทีมบูรณาการกลาง (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และ
กระทรวงมหาดไทย) จำนวน  1,019,256,900 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณากล่ันกรองจากทีมบูรณาการกลาง 
จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 6 ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2567) เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖7 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบริษัท โรงเส้นหมี่
ชอเฮง จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยฝ่ายเลขานุการมีหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
ที ่ มท 0231.2/ว 186 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 และหนังสือ ที ่ มท 0231.2/ว 187 ลงวันท่ี  
17 กันยายน 2567 จัดส่งรายงานการประชุม จำนวน 12 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม  
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/๒๕๖7 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน ๒๕๖7 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อทราบ 
 4.1 ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัด) 

ฝ่ายเลขานุการ     4.1.1 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือท่ี มท 0212.3/ว 11327 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2567 
เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด 
(กรอ.จังหวัด) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)  
ได้แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ขอให้พิจารณาแต่งตั้ง “ประธานสมาคม
ธนาคารไทยกลุ่มจังหวัด” เป็นรองประธานกรรมการ ในองค์ประกอบของ กรอ.กลุ่มจังหวัด เพิ่มเติมอีกหนึ่ง
ตำแหน่ง ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ.ส่วนกลางได้
พิจารณาแล้ว สำหรับข้อเสนอให้มีการเพิ่มเติมตำแหน่งในองค์ประกอบ กรอ.กลุ่มจังหวัด ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของหัวหน้ากลุ่มจังหวัด โดยให้มีสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใกล้เคียงกัน กระทรวงมหาดไทย 
จึงขอแจ้งให้กลุ่มจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว 
 4.1.2 กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั ่ง ที ่ 1902/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
ยกเลิกการจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งสำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายในและให้รายงานตรงต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 
 

/ภาคกลางปริมณฑล… 
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ภาคกลางปริมณฑล ลำดับที่ (39) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ตำแหน่ง กรรมการและ
เลขานุการ ถูกยกเลิกตามคำส่ังดังกล่าว  
 4.1.3 นายวันชัย นิ้วประสิทธิ ์ ตำแหน่ง กรรมการ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 
ในคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดนครปฐม ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข 
ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล)  เนื่องด้วยปัญหา
ส่วนตัวทางด้านสุขภาพและการเดินทาง ส่งผลให้ตำแหน่ง กรรมการ ลำดับที่ (20 ) ที่มาจากการพิจารณา
คัดเลือกของ กรอ.จังหวัดนครปฐม ว่างลง 1 ตำแหน่ง 
 ในการนี้ กลุ ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอยู ่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั ่งปรับปรุง
โครงสร้างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
(กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยแต่งตั ้ง ประธานสมาคมธนาคารไทยกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่ง เป็นรอง
ประธานกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางปริมณฑล ได้ประสานกับกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ พบว่า ได้แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี 
เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด  
เป็นกรรมการและเลขานุการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ดังนั้น จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
กรอ.กลุ ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และตำแหน่ง กรรมการ ในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีว่างลง อยู่ระหว่างประสานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ กรอ.จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ ท้ังนี้ จะแจ้งเวียนคำส่ังให้คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลพร้อมท้ังแจ้ง
ในท่ีประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลทราบในครั้งถัดไป 

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี     มีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่ กรณีที่กรรมการ
ตำแหน่งใดว่างลง จะต้องพิจารณาคัดเลือกใหม่ภายในระยะเวลาเท่าใด 

ฝ่ายเลขานุการ ในระเบียบการดำเนินงานของ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่กระทรวงมหาดไทยวางไว้  
ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใหม่กรณีท่ีกรรมการว่างลงแต่อย่างใด โดยระบุ
เพียงคุณลักษณะของกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ของ กรอ.จังหวัด ต้องแต่งต้ังโดยผ่านข้อเสนอและความเห็นชอบ
จากท่ีประชุม กรอ.จังหวัด โดย กรอ.จังหวัดต้องพิจารณาคัดเลือก และเสนอช่ือมายัง กรอ.กลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณา
แต่งต้ังต่อไป 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กรอ.จังหวัด สามารถพิจารณาคัดเลือกบุคคลอื่นท่ีไม่ได้เป็น
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ของ กรอ.จังหวัด ได้หรือไม่  

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ แจ้ง กรณีของคุณวันชัย นิ้วประสิทธิ์  เนื่องจากแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนดมานั้น ระบุว่า กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ใน กรอ.จังหวัดต้องแต่งต้ัง โดยผ่านข้อเสนอและความเห็นชอบ
จากที่ประชุม กรอ.จังหวัด ดังนั้น กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ถูกพิจารณาเสนอชื่อมาที่กลุ่มจังหวัด ก็สมควร 
ท่ีจะต้องเป็นกรรมการ กรอ.จังหวัด  

ประธาน       สำหรับการเพิ่มตำแหน่ง ประธานสมาคมธนาคารไทยกลุ่มจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ  
ในองค์ประกอบของ กรอ.กลุ่มจังหวัดนั้น จะต้องพิจารณาถึงสัดส่วนความเหมาะสมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนด้วย และการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ขอใหฝ่้ายเลขาฯ ดำเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติม
ถึงแนวทางการคัดเลือกให้ชัดเจน และแจ้งให้คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดทราบในท่ีประชุมครั้งถัดไป  
 
 
 

/มติที่ประชุม...        
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มติที่ประชุม       รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือกกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และแจ้งให้คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดทราบในท่ีประชุมครั้งถัดไป 
 
 4.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี  สถิติผู ้เยี ่ยมเยือนและรายได้ เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖6 และ  
ปี พ.ศ. ๒๕๖7 ต้ังแต่เดือนมกราคม –กันยายน (ภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) 
 

รายการ 
ปี 2566 

(ม.ค. – ก.ย.) 
ปี 2567 

(ม.ค. – ก.ย.) การเปลี่ยนแปลง 

จำนวนผู้เย่ียมเยือน (คน) 9,791,721 12,541,582 + 28.08 % 

รายได้จากผู้เย่ียมเยือน (ล้านบาท) 14,333.95 20,217.11 + 41.04 % 

 
โดยในปี 2568 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมการจัดทำแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้  
ในป ี  2568 ภายใต ้ โครงการ "AMAZING THAILAND GRAND TOURISM AND SPORTS YEAR 2025" 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยตลอดทั้งปี (All year round) อันเป็นการส่งเสริมปีแห่งการ
ท่องเท่ียวและมหกรรมกีฬาท่ีกำลังจะมาถึง และเน้นไปท่ีการสร้างการรับรู้ร่วมกัน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดมาตรการเพื่อผลักดันเป้าหมายสำคัญในปี 2568 
ออกเป็น 4 มาตรการ ดังนี้  
 1) การจัดกิจกรรมและเทศกาล (Events & Festivals)  
 2) การอำนวยความสะดวกในการเข้าประเทศและการเดินทางภายในประเทศ  
 3) การสร้างความเช่ือมั่นด้านการท่องเท่ียวของไทย  
 4) มาตรการส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ (Tourism Promotion & Travel Incentives) 
โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำพาประเทศไทยเข้าสู่ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา Amazing 
Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับสากล และมาตรการแต่ละประเด็นจะมีการขับเคล่ือนการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ประธาน       สำหรับตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้เป็นไปในทิศทางที่ดี  โดยขอให้ทางท่องเที่ยว
และกีฬาในกลุ่มจังหวัด มีการวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อให้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น  
ทั ้งยังช่วยให้ภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  
การท่องเท่ียวและกีฬาตามท่ีได้กล่าวมา 

ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล     ท่ีผ่านมาภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
กับภาคเอกชน จึงเสนอขอให้หน่วยงานภาครัฐมีการเพิ่มเติมข้อมูล เกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้าสถานะ
โครงการต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดฯ ท่ีได้ดำเนินการตามโนยบายของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือมีโครงการ
อะไรที ่จะดำเน ินการในพื ้นที ่บ ้าง เพ ื ่อที ่ภาคเอกชนจะได้ร ับทราบข้อมูลก ่อน และสามารถวางแผน 
การดำเนินงานต่าง ๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงทุนท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในเรื่องนั้น ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล    ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 
ท่ีได้มีแผนงานหรือกิจกรรมท่ีจะมีการดำเนินการภายในพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัดฯ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดฯ ที่ตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา คือ งานวิ่ง 4 จังหวัด โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชน ช่วยประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการต่าง ๆ  
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้ได้มากยิ่งขึ้น   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี      ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการวิ่ง 4 จังหวัด โดยโครงการนี้จะมีการ
จัดกิจกรรมวิ่งแต่ละจังหวัด และจะมีเหรียญให้ผู ้เข้าร่วมโครงการ โดยหากผู้เข้าร่วมวิ่งครบทั้ง 4 จังหวัด  
ก็จะได้เหรียญทั้ง 4 เหรียญ มาประกอบกันเป็น 1 ภาพของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว จะสามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ในปี 2569 และสำหรับปี 2568 จะเป็นการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ โดยขอฝากให้
หน่วยงานภาครัฐประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้โครงการที่จะเกิดขึ้น สามารถกระตุ้นการใช้จ่าย 
ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดให้ได้มากท่ีสุด  

ประธาน       ขอให้ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ประสานกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอื่น ๆ 
ภายในกลุ่มจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตามข้อเสนอความต้องการของคณะกรรมการ เพื่อให้ภาคเอกชน
ได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานตามเทศกาลในปี 2568 และขอให้นำเสนอข้อมูลดังกลา่ว
ในการประชุมครั้งถัดไป  
 
มติที่ประชุม      รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาภายในกลุ่มจังหวัดฯ จัดเตรียม
ข้อมูลรายงานความคืบหน้าสถานะการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดฯ ท่ีได้ดำเนินการตามโนยบายของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2568 รวมถึงว่าแต่ละเดือน มีรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยว
อะไรบ้างในพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับมาตรการสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ประสานฝ่ายเลขาฯ 
หากมีเอกสารท่ีต้องใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 4.3 แนวโน้มคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
คลังจังหวัดสมุทรปราการ     รายละเอียดโครงสร้างเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ดังนี้  
 

จังหวัด ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวม 
สมุทรปราการ 0.72 49.10 50.18 100.00 
ปทุมธานี 1.41 53.51 45.08 100.00 
นครปฐม 5.11 55.22 39.67 100.00 
นนทบุรี 1.36 17.72 80.92 100.00 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 1.85 45.25 52.90 100.00 

 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง (ปี 2562 – 2566) และอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
 จากข้อมูล GPP ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2562 – 
2565 และข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 โดยสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม 
และนนทบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2562 – 2566) 
ขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 0.8 ต่อปี   
 

/การประมาณการ… 
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 การประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 
 ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ขยายตัว 
เร่งขึ้นจากปี 2566 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคบริการและภาคการท่องเที ่ยว 
ท่ีขยายตัวต่อเนื่องเป็นสำคัญ 

 แนวโน้มคาดการณ์เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ปี 2567 
 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัว 
ที่ร้อยละ 2.2 ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากปี 2566 ที่ขยายตัวร้อยละ 5.4 เป็นผลจากการขยายตัวของ 
ภาคบริการและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ โดยจังหวัดนครปฐมและจังหวัดปทุมธานีขยายตัวมากที่สุด  
ท่ีร้อยละ 3.3 และ 2.9 ตามลำดับ 

 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนที่ต้องคำนึงถึงในเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
 ปัจจัยเสี่ยง 
   1. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เริ ่มรุนแรงมากขึ้น อาจเป็น
ข้อจำกัดและส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไป เช่น สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง
อิสราเอลและอิหร่านท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานให้ปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน
และสหรัฐอเมริกา และความกังวลเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้เกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ หลังมีการซ้อมรบของ
กองทัพเรือจีนและรัสเซียในบริเวณดังกล่าว 
 2. ความผันผวนของตลาดการเงินโลก จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ
ประเทศคู่ค้าหลักและปัญหาสถาบันการเงินในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
 3. ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่สร้างความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อ  
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม รวมทั้งความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ส่งผลต่อการวางแผนและการควบคุม  
การผลิตของเกษตรกร รวมถึงปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานท่ีสูงขึ้นกระทบต่อรายได้เกษตรกร 
 4. ปัญหาหนี้ครัวเรือนและภาคธุรกิจท่ีจะบั่นทอนการใช้จ่ายในระยะต่อไป 

 ปัจจัยสนับสนุน 
  1. มาตรการภาครัฐในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การลดภาระภาคประชาชน
และผู ้ประกอบการในการช่วยเหลือผ่านมาตรการ/โครงการต่าง ๆ อาทิ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่า ย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับ 
ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ และโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น 
 2. การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เพื่อรักษาระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพียงพอ 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2566/2567 และมาตรการรักษา
เสถียรภาพราคาพืชผล ปีการผลิต 2566/2567 เป็นต้น 
 3. การขับเคลื่อนโครงการภาครัฐเพื ่อกระตุ ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ อาทิ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และคนพิการ เป็นต้น 

ประธาน      สำหรับการประชุมในครั้งถัดไป ขอใหท้างสำนักงานคลังจังหวัดประสานกับฝ่ายเลขาฯ นำข้อมูล
และเนื้อหาจากสไลด์พาวเวอร์พ้อยทำเป็น QR CODE เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบข้อมูลได้ง่าย
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

/เลขาธิการ... 
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เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอสอบถามทางสำนักงานคลัง จากข้อมูลการประมาณ
การเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ภาพรวมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2567 ของจังหวัด
นนทบุรี ทำไมถึงติดลบอยู่จังหวัดเดียว อยากให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อช่วยให้จังหวัดได้มีการพัฒนาหรือ
หาแนวทางการแก้ไขและเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัดอื่น ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดฯ  

คลังจังหวัดสมุทรปราการ   ข้อมูลท่ีได้นำเสนอไปนั้น ได้มาจากสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดและ
อ้างอิงเทียบกับข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด จะผันแปรตามภาคบริการ โดยจะขอรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปวิเคราะห์และ
นำเสนอต่อท่ีประชุมในครั้งถัดไป 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ   ในส่วนที่รายงานเรื ่องของปัจจัยเสี ่ยงและปัจจัยสนับสนุน 
ที่ต้องคำนึงถึงในเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดฯ นั้น อยากให้ทางหน่วยงานช่วยวิเคราะห์ปัจจัยเสี ่ยงและปัจจัย
สนับสนุน ท่ีเป็นปัจจัยภายในประเทศเพิ่มเติม เช่น ปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ การว่างงาน ต้นทุน
พลังงาน ความเบี่ยงเบนผันผวนของงบประมาณ เป็นต้น  

ประธาน      ขอให้สำนักงานคลังเพิ่มข้อมูลการวิเคราะห์ตามประเด็นที ่ภาคเอกชนได้ให้ข้อเสนอแนะ  
เพื่อช่วยให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้ดีมากยิ่งขึ้น  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
 1. มอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มเติมตามท่ี 
ภาคเอกชนให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายจังหวัดท่ีมีการลดลง และเพิ่มเติมข้อมูล
ปัจจัยภายในท่ีต้องคำนึงถึงในเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดฯ 
 2. มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการจัดทำ QR CODE ข้อมูลเพิ่มเติม  
 
 4.4 ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล    
ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน ๒๕๖7 
          ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 108.68 

1) จังหวัดนครปฐม มีค่าเท่ากับ 110.00 
2) จังหวัดนนทบุรี มีค่าเท่ากับ 109.80 
3) จังหวัดปทุมธานี มีค่าเท่ากับ 109.50 
4) จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าเท่ากับ 111.30 

  ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน ๒๕๖7 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 
  ๑) จังหวัดนครปฐม ดัชนีลดลงร้อยละ 0.7 จากการปรับตัวของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 1.3 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม
ลดลงร้อยละ 0.2 
  2) จังหวัดนนทบุรี ดัชนีลดลงร้อยละ 0.2 จากการปรับตัวของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.1 และดัชนีหมวดอื่น ๆ  ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม
ลดลงร้อยละ 0.5 
  3) จังหวัดปทุมธานี ดัชนีลดลงร้อยละ 0.2 จากการปรับตัวของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.3 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม
ลดลงร้อยละ 0.3 
 

/4) จังหวัดสมุทรปราการ... 
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  4) จังหวัดสมุทรปราการ ดัชนีลดลงร้อยละ 0.3 จากการปรับตัวของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.3 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องด่ืมลดลงร้อยละ 0.3 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน ๒๕๖7 เทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๖6 
  ๑) จังหวัดนครปฐม ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 1.0 จากการปรับตัวของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 2.7 และดัชนีหมวดอื่น ๆ  ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม
ลดลงร้อยละ 0.1 
  ๒) จังหวัดนนทบุรี ดัชนีลดลงร้อยละ 0.1 จากการปรับตัวของดัชนี 
หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.4 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม
ลดลงร้อยละ 1.2 
  3) จังหวัดปทุมธานี ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการปรับตัวของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 4.2 และดัชนีหมวดอื่น ๆ  ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม 
ลดลงร้อยละ 0.6 
  4) จังหวัดสมุทรปราการ ดัชนีสูงขึ ้นร้อยละ 0.2 จากดัชนีหมวด
อาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.5 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืมลดลง 
ร้อยละ 0.1 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ย 9 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2567  
เทียบกับเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2566) 
  ๑) จังหวัดนครปฐม ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการปรับตัวของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.7 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม
ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
  2) จังหวัดนนทบุรี ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการปรับตัวของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.3 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 
  3) จังหวัดปทุมธานี ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการปรับตัวของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.6 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม
สูงขึ้นร้อยละ 0.1 
  4) จังหวัดสมุทรปราการ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการปรับตัวของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.1 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และ
เครื่องด่ืมสูงขึ้นร้อยละ 0.5 
  ข้อมูลการเปลี ่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคเปรียบเทียบระดับประเทศ 
ประจำเดือน กันยายน 2567 

การเปรียบเทียบค่าดัชนี ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ 
ค ่ าด ั ชน ีประจำเด ื อน 
ก.ย. 67 

108.68 110.00 109.80 109.50 111.30 

ก.ย. 67 เทียบ ส.ค. 67 - 0.10 - 0.70 - 0.20 - 0.20 - 0.30 
ก.ย. 67 เทียบ ก.ย. 66 + 0.61 + 1.0 - 0.10 + 1.1 + 0.20 
เท ี ยบเฉล ี ่ ย  9 เด ื อน  
ม.ค. - ก.ย. 67 เทียบ 
ม.ค. - ก.ย. 66 

+ 0.20 + 0.60 + 0.30 + 0.6 + 0.30 

/สถิติการจดทะเบียน... 
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สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลรายจังหวัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖7 

จังหวัด 
 จัดต้ังใหม่   เลิก   เพิ่มทุน   คงอยู่  

 ราย   ล้านบาท   ราย   ล้านบาท   ราย   ล้านบาท   ราย   ล้านบาท  
นครปฐม 112 357.41 35 320.40 31 287.28 14,905 159,740.49 
นนทบุรี 409 679.49 141 584.47 109 1,117.73 52,944 595,394.32 
ปทุมธานี 373 654.55 139 191.26 121 9,267.49 46,011 542,459.06 
สมุทรปราการ 404 1,174.59 100 1,789.88 116 2,945.16 54,388 1,014,018.14 
รวม 1,298 2,866.04 415 2,886.01 377 13,617.66 168,248 2,311,612.01 

 
ประธาน       ขออนุญาตที่ประชุม เนื่องจากติดราชการด่วน ขอมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นประธานในการประชุมต่อจากนี้  

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากบางจังหวัดเพิ่งประสบ
ปัญหาอุทกภัย จึงอยากให้มีข้อมูลสถานการณ์รายจังหวัด ณ ปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไร จังหวัดใดมีปัญหาด้านใด
เป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อท่ีจะช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน     

ประธาน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)      ขอให้การประชุมครั้งถัดไป ฝ่ายเลขาฯ ประสานกับ
ทางภาคเอกชนก่อน โดยสอบถามภาคเอกชนว่ามีความต้องการข้อมูลในเรื่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้แจ้งให้
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลรายงานให้ครบถ้วน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการประสานกับหน่วยงานภาคเอกชน และสอบถาม
ประเด็นความต้องการทุกครั้งก่อนมีการประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลในการนำเสนอได้ตรงตามความต้องการของ
ภาคเอกชน 
 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 5.1 ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล 
  ไม่มี 
 
 5.2 ข้อเสนอของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
  ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่น ๆ 

ประธาน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)       ขอเสนอในที่ประชุมได้พิจารณา หากให้มีการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อเป็นการประสานกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้ทิศทางการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
กลุ่มจังหวัดฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย  

 

/1. พัฒนากระบวนการ... 
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1. พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยระบบ
ธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาพิบัติภัย 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่ 
 4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ท้ัง 4 จังหวัด เป็นฝ่ายเลขาฯ 
ในคณะอนุกรรมการท้ัง 4 คณะ และเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ 
เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร 

ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล       เห็นด้วยในเรื ่องของการจัดตั ้งคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวหากสามารถทำได้ เพราะจะทำให้มีเวทีท่ีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้มาหารือร่วมกันเพื่อนำเสนอ
โครงการที่มีประโยชน์กับกลุ่มจังหวัดฯ ถึงแม้ว่าภาคเอกชนจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการดำเนินโครงการได้ แต่สามารถที่จะเขียนโครงการและประสานหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสนอตามขั้นตอน
ต่อไป ซึ่งทางภาคเอกชนมีช่องทางในการเสนอเรื่องหรือความต้องการผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) ดังนั้น หากจะจัดต้ังคณะทำงานขึ้นมาเพิ่มได้ ก็อยากให้มีการคุยรายละเอียดการดำเนินงานกัน
ให้ชัดเจน และอยากเสนอให้มีการทำโครงการท่ีเป็นงบดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยทางสภาพัฒน์ฯ ได้มี
ข้อสังเกตว่างบของกลุ่มจังหวัดฯ นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการงบลงทุนเกี่ยวกับถนน ซึ่งส่วนนี้ก็จะมีทาง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกรมทางหลวงคอยดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น หาก
มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการฯ ได้จริง ก็อยากจะให้ช่วยผลักดันโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำถนน 

ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล    ขอให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติม จากการประชุม 
กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งท่ี 5/2567 ท่ีบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นั้น  
ทางภาคเอกชนได้มีการเสนอ “โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
ภาคธุรกิจและการค้า กลุ ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กกร. กลุ ่มภาคกลางปริมณฑล” เพื ่อเป็นแผน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และจะทำให้ภาคเอกชนมีแผนการดำเนินงาน  
ท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ซึ่งมติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบในหลักการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดฯ โดยความคืบหน้าในการดำเนินงาน
นั ้น ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ทั ้ง 4 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว  และสามารถสรุปหลักการ 
ท่ีภาคเอกชนต้องการผลักดันคือ “4 Go” ท่ีเป็นแนวทางมาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ 
 1. Go Digital & AI การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากปัญหาในตอนนี้ คือเรื่องของต้นทุน ดังนั้น หากสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ 
ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาในการดำเนินงานได้มากยิ่งขึ้น 
 2. Go Innovation คือ การสนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 3. Go Green คือ การสนับสนุนให้รักษาสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. Go Global คือ การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ และผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ในการผลิตและขายสินค้าไปต่างประเทศในมาตรฐานท่ีต่างประเทศยอมรับ 
ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณได้ ก็จะช่วยพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของภาคเอกชน 
ในกลุ่มจังหวัดฯ ให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น  

ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  หากจะมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ตามประเด็นการพัฒนา 

 
/กลุ่มจังหวัด… 
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้ก็จะดี และขอเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม อยากให้มีการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของกลุ่มจังหวัดฯ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากหลาย ๆ ท่าน 
อาจยังไม่เข้าใจถึงแนวทางและแผนการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดฯ โดยตอนนี้ทางภาคเอกชน ก็จะมีแผนการ
ดำเนินงานของ กกร. ส่วนทางภาครัฐก็จะมีแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด จึงอยากให้มีการ Workshop 
ร่วมกัน เพื่อนำแผนการดำเนินงานของท้ัง 2 มาต่อยอดและพัฒนาให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

ประธาน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)      จากที่ฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการหลาย ๆ  ท่าน 
คือ เห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
ด้วยภาคเอกชนก็จะมีความต้องการในด้านต่าง ๆ จึงอยากให้ภาครัฐช่วยนำข้อคิดเห็นของภาคเอกชน  มา
ดำเนินการเป็นโครงการ ดังนั้น ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ได้บันทึกในรายงานการประชุม และนำเรียนให้หัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางปริมณฑลพิจารณาต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการ   รับข้อเสนอไปศึกษา โดยทางฝ่ายเลขาฯ ขอหาข้อมูลและความเหมาะสมของแนวทาง 
ในการจัดต้ังคณะอนุกรรมการฯ รวมถึงการประสานกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงว่ามีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ  
เพื่อช่วยในการขับเคล่ือนหรือไม่อย่างไร และจะนำเสนอต่อท่ีประชุมในครั้งถัดไป 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล        ขอเสนอแนะต่อที่ประชุมเพิ่มเติม  
โดยอยากให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาคเอกชนได้เรียนรู้วิธีการเขียนโครงการ 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรของภาคเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำโครงการได้มากยิ่งขึ้น 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี       ตามที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
ได้นำเสนอความคืบหน้าของแนวทาง “โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและการค้า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กกร. กลุ่มภาคกลางปริมณฑล”  
โดยใช้หลักการ “4 GO” นั้น เห็นด้วยและมองว่าเป็นหลักการพัฒนาที่ดี และในส่วนของการจัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาคเอกชนได้เรียนรู้วิธีการเขียนโครงการนั้น ขอเรียนว่า การเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดฯ จะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเสนอขอรับงบประมาณเท่านั้น ภาคเอกชน 
จะไม่สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณได้ แต่หากเป็นการจัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ภาคเอกชน 
ได้มีความเข้าใจถึงหลักการเสนอโครงการ และนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนโครงการเพื ่อเสนอต่อ  
ภาคเอกชนเองนั้นก็สามารถจะดำเนินการได้  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  ขอให้ความเห็นต่อท่ีประชุมเพิ่มเติม เราควรมีการวางแผน
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกัน เพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน  
ท่ีจะพัฒนาต่อไปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ประธาน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)     สำหรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑลนั้น มีอยู่แล้วในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) โดยที่มีการเสนอให้จัดต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม 4 ด้าน ตามประเด็นการพัฒนานั้น เพื่อท่ีจะช่วยให้หน่วยงานภาคเอกชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการทำโครงการหรือกิจกรรมได้มากยิ่งขึ้น 
 
มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ตามประเด็นการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และเสนอต่อท่ีประชุมในครั้งถัดไป 

 
 

/2. ประสานงาน... 
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2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเวลาและสถานที่ในการจัดประชุม กรอ.สัญจร 
ครั้งท่ี 1/2568 (ครั้งท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ 2568) ท่ีจะจัดในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี และแจ้งให้คณะกรรมการ
ทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดไป 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.00 น. 
 
 
 
   ลงช่ือ           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวสาธิตา จันทระ) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 

ลงช่ือ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจีรสันติ จิตภักดี) 

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
      รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
    กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

 
 


